

# Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ngân hàng

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ngân hàng để phục vụ người tham gia ngày càng tốt hơn. Điều đó đã góp phần gia tăng số người nhận chế độ với phương thức thanh toán hiện đại, thuận tiện, phù hợp với sự phát triển của xã hội.

2 năm nay, bà Nguyễn Thị Chúc, thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) đã quen với việc sử dụng thẻ ATM để rút tiền lương hưu. Chỉ với vài thao tác đơn giản, bà đã có thể nhận được đủ số tiền lương hưu hàng tháng. Bà Chúc cho biết: Việc nhận lương hưu qua thẻ ngân hàng rất tiện lợi. Tôi có thể rút tiền ở bất cứ đâu khi cần. Mỗi khi có việc phải đi xa, tôi cũng không cần phải mang tiền mặt. Ngoài ra tôi cũng đăng ký sử dụng dịch vụ thông báo số dư tài khoản qua điện thoại, mỗi khi điện thoại có tin nhắn báo lương tôi chỉ cần cầm thẻ ra cây ATM để rút tiền.

Huyện Quỳnh Phụ hiện có gần 600 người cao tuổi đang lĩnh lương hưu qua thẻ ngân hàng, mỗi tháng

Bảo hiểm xã hội huyện chi trả khoảng 3,46 tỷ đồng. Ông Lê Văn Thọ, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện cho biết: Hiện số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn huyện qua thẻ ATM mới chỉ tập trung tại thị trấn An Bài, thị trấn Quỳnh Côi, một số xã như Quỳnh Giao, Quỳnh Trang.... Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tiện ích khi sử dụng dịch vụ này và đề nghị ngân hàng phát triển thêm nhiều cây ATM ở các xã xa trung tâm huyện.

Có thể thấy, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM mang lại nhiều tiện ích và đang được ngành Bảo hiểm xã hội tập trung triển khai, đạt những hiệu quả tích cực, mang tới sự thuận tiện, hài lòng cho người tham gia. Với phương thức này, hàng tháng, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH không cần phải đến địa điểm tập trung để ký danh sách chi trả và nhận tiền. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc chi trả qua thẻ ATM giúp người hưởng hạn chế đi lại, tiếp xúc nơi đông người, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Đối với

người lao động (NLD) hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, BHXH một lần, trợ cấp thất nghiệp, phương thức chi trả không dùng tiền mặt còn góp phần hạn chế tình trạng đơn vị sử dụng lao động chiếm dụng, chậm chi trả tiền chế độ cho NLD... Bên cạnh đó, phương thức này còn giúp cơ quan bảo hiểm xã hội giảm chi phí hành chính, góp phần chống lãng phí và nâng cao tính minh bạch trong tài chính.

Với những nỗ lực của ngành Bảo hiểm xã hội, số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ngân hàng đã tăng qua các năm. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đang quản lý và chi trả cho trên 99.200 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trong đó có gần 9.760 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH nhận qua tài khoản ATM (tăng hơn 2.300 người so với cùng kỳ năm 2019).

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ngân hàng, ngành Bảo hiểm xã hội sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương về chi trả an sinh xã hội qua hệ thống ngân hàng, trong đó tập trung tuyên truyền về hiệu quả, lợi ích của phương thức chi trả này. Đặc biệt, để khuyến khích người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM, cơ quan bảo hiểm xã hội hỗ trợ người hưởng chi phí mở tài khoản cá nhân lần đầu và chi phí chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của người hưởng (nếu có). Phối hợp với các ngân hàng mở rộng hệ thống cây ATM, đặc biệt tại các khu vực xa trung tâm để NLD, người hưởng dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ của ngân hàng; cung cấp đủ lượng tiền, thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cây ATM. Ngoài ra, sẽ áp dụng cơ chế ưu đãi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH nhận tiền qua tài khoản cá nhân (giảm phí mở thẻ, thanh toán hóa đơn, rút tiền mặt, các dịch vụ đều được giảm hoặc miễn phí).

THU TRANG



Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH thuận tiện hơn khi sử dụng thẻ ngân hàng.

# Chùa Hoàng Văn - "Chùa cảnh 4 gương mẫu"

Những năm qua, tăng ni, tín đồ, Phật tử chùa Hoàng Văn, thôn Hoàn Trì, xã Đông Cường (Đông Hưng) luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu".



Hàng năm, chùa Hoàng Văn mở nhiều khóa tu cho các Phật tử ở mọi lứa tuổi để hướng mọi người tới những giá trị tốt đẹp của đạo Phật.

nhiều đợt phát quà cho các cháu học sinh chăm ngoan, học giỏi của địa phương ở tất cả các cấp học, học sinh thi đỗ đại học với kinh phí hơn 10 triệu đồng/năm. Hiện nay nhà chùa đang cung mang, nuôi dưỡng 4 cháu là trẻ mồ côi, trong đó có 1 cháu bị bệnh tim bẩm sinh đã được nhà chùa đưa đi điều trị và phẫu thuật.

Ngoài ra, nhà chùa còn tích cực tổ chức lao động sản xuất, trồng các loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao, không để đất hoang và có thêm kinh phí xây dựng chùa cảnh, hương khói trong chùa. Cùng với đó, nhà chùa thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tín đồ, Phật tử tích cực phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng; tuyên truyền, vận động các gia đình Phật tử giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo khuôn viên nhà ở xanh, sạch, đẹp; tổ

chức trồng hơn 100 cây hoàng nam trên tuyến đường vào chùa... Các gia đình Phật tử luôn là hạt nhân tiêu biểu trong xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hiếu học, vận động nhân dân làm việc thiện; giáo dục con cháu chấp hành tốt mọi quy định của địa phương.

Sư thầy Thích Diệu Minh cho biết: Thời gian tới, nhà chùa phấn đấu giữ vững danh hiệu "Chùa cảnh 4 gương mẫu", tích cực truyền giảng những giá trị đạo đức và văn hóa tốt đẹp của nhà Phật vào đời sống cộng đồng, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Đồng thời, xây dựng thiên tu ngày càng khang trang, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt tôn giáo hợp pháp của các tầng lớp nhân dân.

ĐÀO QUYNH

# Vừa phòng, chống dịch vừa bảo đảm việc làm cho người lao động

Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vũ Thư bị ảnh hưởng nặng nề. Trước thực tế đó, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa bảo đảm việc làm cho người lao động (NLD).

Quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngay khi dịch diễn biến phức tạp, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư đã ban hành văn bản yêu cầu các công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai các giải pháp phòng, chống. Liên đoàn Lao động huyện thường xuyên cập nhật thông tin và chỉ đạo của cấp trên để

kịp thời triển khai theo diễn biến của dịch đối với 146 công đoàn cơ sở, trong đó có 20 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp; phân công cán bộ thường xuyên nắm tình hình tại các doanh nghiệp về công tác phòng, chống dịch đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến đoàn viên, NLD tại các doanh nghiệp công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ mua 7.500 khẩu trang phòng dịch trao tặng một số công đoàn cơ sở có người nước ngoài với tổng số tiền trên 48,7 triệu đồng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như cấp khẩu trang y tế, máy khử khuẩn cho NLD; tổ chức đo thân nhiệt cho NLD trước khi vào làm việc; mua hóa chất, khẩu trang, bình xịt; và phòng sát khuẩn tại nơi làm việc, nhà xưởng,

nhà vệ sinh, nhà ăn của công nhân. Từ cuối tháng 7/2020, Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLD cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19. Sự vào cuộc quyết liệt của Liên đoàn Lao động huyện và các công đoàn cơ sở đã góp phần kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Cùng với công tác phòng, chống dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư cũng chủ động phối hợp với các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Theo ông Lại Văn Cán, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hầu hết các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt, may, giấy đã đều phải giảm giờ làm, nghỉ giãn ca, một số doanh nghiệp hết đơn hàng, thiếu

nguyên liệu, hàng không xuất được, thị trường tiêu thụ khó khăn đã tác động trực tiếp đến việc làm, thu nhập của đa số đoàn viên, NLD và đến các hoạt động của các cấp công đoàn trên địa bàn. Tuy nhiên, các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm, điều kiện, môi trường làm việc, công tác an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm... vẫn được thực hiện theo đúng quy định, không có doanh nghiệp nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội lớn và kéo dài, số lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian bị tác động của dịch ở các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn không nhiều; việc làm của công nhân được bảo đảm, tâm lý của đoàn viên được giữ vững, không hoang mang, lo lắng.

Công ty TNHH Sungjin Apparel, xã Việt Hùng (Vũ Thư) chuyên sản xuất áo bông xuất khẩu. Từ đầu năm đến nay, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến Công ty gặp nhiều khó khăn, hàng hóa tồn kho, mặt hàng bị ép giá, đơn hàng giảm dẫn đến doanh thu của Công ty giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2019. Khắc phục khó khăn, Công ty tìm các thị trường mới để xuất khẩu hàng hóa, nhờ đó trên 600 công nhân vẫn có việc làm ổn định với thu nhập bình quân từ 5,5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Bà Trần Thị Sâm, quản đốc của Công ty chia sẻ: Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu của Công ty, tuy nhiên không vì dịch bệnh mà chúng tôi cho công nhân nghỉ việc. Chúng tôi chỉ cho công nhân nghỉ giãn ca, nghỉ cắt phép theo quy định nhưng vẫn bảo đảm mức lương và các chế độ, quyền lợi của họ. Vì vậy, công nhân vẫn yên tâm làm việc và gắn bó với doanh nghiệp.

Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Do đó, việc chủ động phòng, chống dịch hiệu quả, không để lây lan trong cộng đồng sẽ giúp các doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng, qua đó bảo đảm việc làm ổn định cho NLD.

NGUYỄN CƯỜNG



Công nhân Công ty TNHH Giày Victory Việt Nam (cụm công nghiệp thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư) tích cực lao động sản xuất.

## Kinh nghiệm lái xe mùa mưa ngập

Mùa mưa thường gây nhiều trở ngại cho người tham gia giao thông, đặc biệt là với người sử dụng ô tô. Sau đây là những kinh nghiệm giúp chủ xe đảm bảo an toàn khi lái xe mùa mưa ngập.



### Bảo dưỡng xe theo định kỳ

- Đảm bảo xe luôn trong tình trạng hoạt động tốt, đặc biệt là hệ thống phanh, đèn, cần gạt nước. Lốp xe không mòn quá mức độ cho phép.
- Nên thay thế các bộ phận định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

### Tuân thủ nguyên tắc đi chậm, bật đèn pha

- Đi chậm giúp bánh xe bám đường tốt hơn, giảm tải cho hệ thống phanh khi bắt buộc phải dừng đột ngột.
- Bật đèn pha để quan sát tốt hơn. Luôn bật máy lạnh khi trời mưa để hơi nước không bị tụ lại trên kính gây cản trở tầm nhìn.

### Đi ở số thấp và đều ga

- Cho xe về số thấp đối với xe số sàn hoặc xe có lẫy chuyển số, hộp số giả lập.
- Điều chân ga hoặc tăng ga khi đi qua những đoạn đường ngập nước bằng hoặc cao hơn ống xả.
- Nếu phải giảm tốc độ hãy dùng phanh và giữ nguyên chân ga.

### Nắm rõ tuyến đường di chuyển

- Cần nắm rõ các tuyến đường ngập sâu để tránh đi vào khu vực này khi có mưa lớn.

### Giữ khoảng cách với xe khác

- Giữ khoảng cách với xe phía trước.
- Không nên lưu thông bên cạnh những xe lớn, hãy đi sau các loại xe này với khoảng cách an toàn\*.

### Không đi song song với xe ngược chiều

- Hạn chế tối đa đi song song với một xe ngược chiều, bởi sẽ tạo ra các đợt sóng nước lớn có thể tràn lên nắp capo.

### Không phanh gấp

- Giảm ga hoặc nhả chân phanh để giảm tốc độ và luôn nhấn phanh sớm hơn và nhẹ hơn so với bình thường.
- Tuyệt đối không dùng phanh tay.

### Đi vào điểm cao giữa đường ngập

- Trong trường hợp phải đi qua điểm ngập nước, hãy tìm điểm cao nhất của mặt đường, di chuyển với tốc độ vừa phải, không quá chậm.
- Nếu không chắc về độ sâu của vùng nước ngập thì không nên cho xe đi qua.